

ĐIỆN BIÊN QUA BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG - THÁNG 01/2025

001. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm, chúc Tết tại tỉnh Điện Biên/ Văn Đức Thành// Lao động, số 20, ngày 23/01/2025 - Tr.5

Chiều 22.1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng đoàn công tác của Chính phủ đến thăm và chúc Tết tại huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Cùng đoàn công tác còn có bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN.

Thăm hỏi và chúc Tết cán bộ, nhân dân huyện Tủa Chùa, Phó Thủ tướng Chính phủ biểu dương những nỗ lực mà địa phương đã đạt được trong năm vừa qua. Phó Thủ tướng mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng 30 suất quà; Tổng LĐLĐVN tặng 100 suất cho cán bộ, công nhân, viên chức người lao động và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tủa Chùa.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và đoàn công tác của Chính phủ đã tham dự Lễ đóng điện trong Chương trình “Bùng sáng Điện Biên” tại xã Ngồi Cáy, huyện Mường Ảng. Đây là một trong những điểm nhấn thuộc dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia được triển khai tại tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng khẳng định, việc hoàn thành công trình cấp điện tại bản Nặm Cúm và các khu vực lân cận không chỉ góp phần nâng cao đời sống của nhân dân mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế bền vững. “Đây là minh chứng cụ thể cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại vùng sâu, vùng xa” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Chúc mừng nhân dân bản Nặm Cúm, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng đoàn công tác cũng đã trao tặng nhiều phần quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mang đến không khí ấm áp, tràn đầy nghĩa tình nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Trước đó, chiều 21.1, Phó Thủ tướng và đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm hỏi và chúc Tết tại cơ sở Bảo trợ xã hội, Làng trẻ em SOS Điện Biên; thăm và chúc Tết một số gia đình Chiến sĩ Điện Biên, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đảng viên 70 năm tuổi Đảng và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Điện Biên Phủ.

Tại cơ sở Bảo trợ xã hội và Làng trẻ em SOS Điện Biên, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phó Thủ tướng biểu dương những nỗ lực của tình trong công tác chăm lo, hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tại trụ sở UBND tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã trao quà và gửi lời chúc Tết đến các Chiến sĩ Điện Biên - những nhân chứng sống của chiến thắng lẫy lừng năm xưa, các Đảng viên 70 năm tuổi Đảng trở lên; tặng 400 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và người lao động.

002. Bộ tư lệnh Quân khu 2 chúc Tết Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên/ Tuần Tú// Lao động.- Số 5.- Ngày 06/01/2025 - Tr.2

Chiều 5-1, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó chính ủy Quân khu 2 dẫn đầu đoàn công tác của Quân khu đến thăm, tặng quà, chúc mừng năm mới Xuân Ất Tỵ 2025 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.

Phát biểu chúc mừng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó chính ủy Quân khu 2 đề nghị Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Nhiệm vụ trước mắt là tập trung chuẩn bị tốt các hoạt động vui Xuân đón Tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đóng quân, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

003. Đoàn công tác Quân khu 2 và tỉnh Điện Biên dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1/ Hồng Vũ// Pháp luật Việt Nam.- Số 7.- Ngày 07/01/2025 - Tr.8

Ngày 6-1, tại TP Điện Biên Phủ, đoàn công tác Quân khu 2 do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó chính ủy Quân khu 2 làm trưởng đoàn, đã tổ chức dâng hương, dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên; Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; Đại tá Ngô Quang Tuấn, Phó tham mưu trưởng Quân khu 2.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác Quân khu 2 và tỉnh Điện Biên thành kính dâng hương, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tại Chiến trường Điện Biên Phủ.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954 là một mốc son chói lọi bằng vàng của lịch sử, bản anh hùng ca bất diệt của dân tộc Việt Nam. Hơn 70 năm qua, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sự kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam anh hùng.

004. tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng/ Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên// Quân khu Hai, Xuân Ất Tỵ 2025 - Tr.12

Điện Biên là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh (QP-AN) trên hướng Tây Bắc của Tổ quốc, những năm qua, tình hình chính trị, xã hội ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng; QP-AN được giữ vững và tăng cường. Tuy nhiên, Điện Biên là tỉnh nghèo, các thế lực thù địch, phản động vẫn tiếp tục lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để kích động, chống phá; tình hình di cư tự do, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ; tai, tệ nạn xã hội; thiên tai, hỏa hoạn diễn biến khó lường, tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn (ANCT, TTAT) xã hội. Tỉnh Điện Biên đã có nhiều chủ trương, giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về QP-AN trên địa bàn.

Năm 2024 là năm then chốt, có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021- 2025; là năm diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc và của tỉnh; đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự giúp đỡ, hướng dẫn, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, sự ủng hộ của các địa phương, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Những chủ trương, giải pháp đúng đắn do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra đã tạo động lực, điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh; tạo cơ sở vững chắc để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm QP-AN và đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về QP-AN trên địa bàn, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thường xuyên quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc”; Nghị quyết số 44 của Hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT); Luật số 18 của Quốc hội về Phòng thủ dân sự; Nghị quyết số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ QP-AN giai đoạn 2021 – 2025. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QP địa phương; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; chủ động nắm chắc tình hình ANCT, TTATXH khu vực nội, ngoại biên, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Chỉ đạo triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về QP-AN. Tập trung nâng cao năng lực phòng thủ, xây dựng, củng cố thế trận QPTD, thế trận ANND, thế trận biên phòng toàn dân. Chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập KVPT gắn với phòng thủ dân sự (PTDS) các huyện: Nậm Pồ, Tủa Chùa, Mường Ảng; diễn tập PTDS thị xã Mường Lay, huyện Mường Nhé; phối hợp tổ chức thành công diễn tập vận hành cơ chế tìm kiếm cứu nạn hàng không; các

huyện, thị xã, thành phố diễn tập chiến đấu trong KVPT cấp xã, tích cực tham gia công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng; tổ chức giao nhận quân bảo đảm đúng thời gian, đủ chỉ tiêu, an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng tích cực phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội trên địa bàn tỉnh, bảo vệ an toàn các Đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu quốc tế đến thăm, làm việc, tham gia các sự kiện chính trị trên địa bàn tỉnh; tăng cường phối hợp, nắm chắc tình hình địa bàn không để bị động, bất ngờ. Đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động tuyên truyền thành lập “Nhà nước riêng”.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm; kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm ma túy. Thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, nhất là Kết luận số 71 ngày 16/02/2024 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường, mở rộng quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào; mở rộng mối quan hệ với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh thực hiện các bước nâng cấp Lối mở A Pa Chải – Long Phú thành cửa khẩu song phương.

Năm 2025 là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 – 2025; năm diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện chính trị quan trọng, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của dân tộc; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng... Dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song Điện Biên thống nhất về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN và xây dựng hệ thống chính trị năm 2025. Để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về QP-AN, trong thời gian tới tỉnh Điện Biên tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về phát triển kinh tế, văn hoá xã hội gắn với tăng cường QP-AN, cụ thể là:

Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực QS,QP, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp uỷ đảng; các nghị định, chương trình hành động của Chính phủ về lĩnh vực quốc phòng, quân sự và xây dựng, hoạt động KVPT. Triển khai xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án giai đoạn 2026 – 2030. Tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình trong KVPT (căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, các

đồn, trạm biên phòng, đường tuần tra biên giới, các công trình bảo vệ biên giới), bảo đảm chất lượng, tiến độ; đầu tư ngân sách cải tạo, tu sửa, nâng cấp, xây mới trụ sở, nhà làm việc riêng của Ban CHQS cấp xã.

Thường xuyên chú trọng củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Quan tâm, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; xây dựng đội ngũ sĩ quan dự bị đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ QP-AN. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Làm tốt công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ. Tích cực tham gia phát triển KT-XH, làm công tác dân vận, xoá đói, giảm nghèo. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội. Chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân vững mạnh. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, tài chính, kỹ thuật, vật chất, trang thiết bị trong thực hiện nhiệm vụ của LLVT tỉnh.

Tập trung xây dựng nền QPTD gắn với ANND vững mạnh cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng LLVT tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu quản lý nhà nước về QP-AN. Đồng thời, chú trọng nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật cho các lực lượng, nhất là khả năng làm chủ VKTB, phương tiện chiến đấu mới, nâng cao hiệu quả sử dụng các loại VKTB hiện có.

Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về QP-AN, ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ xung đột vũ trang, chiến tranh, giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước. Triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng. Duy trì thực hiện tốt chế độ giao ban, trao đổi, đánh giá nhận định đúng tình hình, phối hợp giải quyết tốt các vụ việc liên quan; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

005. Truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào/ Thu An// Lao động.- Số 10.- Ngày 11/01/2025 - Tr.2

Ngày 10/1, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên), tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về nước đợt 1 mùa khô năm 2024 - 2025.

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh Bắc Lào, trong đợt này, Đội Quy tập mộ liệt sĩ - Cục Chính trị Quân khu 2 đã tìm kiếm và cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ tại huyện Mường Sinh, tỉnh Luông Nậm Thà, huyện Mường Khoa, tỉnh Phong Sa Lý và huyện Pạc U, tỉnh Luông Pha Bông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trong số 8 hài cốt liệt sĩ quy tập đợt này có một hài cốt xác định được danh tính là liệt sĩ Hà Công Thiên, quê quán huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã được đưa rước trang trọng từ tỉnh U Đôm Xay (Lào) qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang về tỉnh Điện Biên.

006. Đến với dân bằng nghĩa tình, trách nhiệm/ Cao Mạnh Tường// Quân đội nhân dân.- Số 22891.- Ngày 01/01/2024 - Tr.2

Thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, gắn với Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, mới đây, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 (Sư đoàn 355, Quân khu 2) hành quân đến các xã biên giới, khó khăn thuộc tỉnh Điện Biên.

Bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình “Bộ đội tám hai” đã để lại ấn tượng tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên rẻo cao Tây Bắc.

Cùng cán bộ xã Na Ú, huyện Điện Biên và chỉ huy Trung đoàn 82 đi trên con đường phong quang, sạch sẽ từ trung tâm xã vào bản Búng Bửa, xã Na Ú có chiều dài hơn 10km mới được hoàn thành, chúng tôi cảm nhận niềm vui của bà con nơi đây trước thềm năm mới. Ông Sùng A Di, Chủ tịch UBND xã Na Ú kể: "Do ảnh hưởng của mưa lũ, con đường này bị sạt lở đất, đá; nền đường xuất hiện nhiều "ổ gà", rãnh lòng máng gây rất nhiều khó khăn cho bà con mỗi khi đi lại, nhất là vào mùa mưa.

Được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 về giúp địa phương tu sửa, mở rộng con đường, khắc phục nền đường bị hư hỏng, bà con dân bản không còn lo lắng nữa". Được biết, xã Na Ú có đường biên giới phía Tây giáp nước bạn Lào; toàn xã có 76 hộ nghèo; 58 hộ cận nghèo, đồng bào đều là người dân tộc Mông, đời sống còn hết sức khó khăn.

Rời mảnh đất Na Ú, chúng tôi đến xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, nơi cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 82 thực hiện nhiều phần việc: Tu sửa đường giao thông nông thôn; nạo vét kênh mương nội đồng; giúp các điểm trường mầm non củng cố khuôn viên trường học; hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tu sửa, xây nhà mới...

Tại gia đình ông Lò Văn Bún, bản Tin Tốc 1, xã Mường Pồn, các chiến sĩ đang vận chuyển vật liệu, xây tường nhà chằng khác nào những người thợ lành nghề. Gia đình ông Lò Văn Bún là hộ nghèo ở bản Tin Tốc 1, cuối tháng 7 vừa qua, căn nhà nhỏ làm bằng gỗ tạp của gia đình ông không may bị nước lũ cuốn trôi. Được Bộ Quốc phòng hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà mới; cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 hỗ trợ hàng chục ngày công xây dựng, niềm mơ ước có được ngôi nhà kiên cố, vững chắc của gia đình ông Bún sớm trở thành hiện thực.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Chu Trần Nam, Phó chính ủy Trung đoàn 82 cho biết, thực hiện nhiệm vụ kết hợp làm công tác dân vận giai đoạn 2, năm 2024, Trung đoàn 82 huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại xã Mường Pồn, xã Na Ú, huyện Điện Biên và xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Trong thời gian hai tuần, đơn vị tiến hành phát quang, nạo vét kênh mương nội đồng hơn 29km; dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm được hơn 23km; giúp 26 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo tu sửa nhà, dựng nhà mới; trao 5 suất quà tặng gia đình chính sách, mỗi suất 1 triệu đồng... Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính

sách, pháp luật Nhà nước cho người dân, để lại ấn tượng tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền và bà con địa phương.

007. Nhà mới khang trang từ tấm lòng bộ đội/ Trần Hào// Quân đội nhân dân.- Số 22905.- Ngày 15/01/2025 - Tr.6

Từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ làm nhà cho nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình bị mất nhà cửa do bão, lũ và gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; qua đó, động viên các gia đình vươn lên, góp phần củng cố, tăng cường mối đoàn kết quân dân. Ông Lương Văn Biền ở bản Phiêng Ban, xã Thanh An, huyện Điện Biên tâm sự: “Trước đây, gia đình tôi sống trong căn nhà ọp ẹp, dột nát. Mỗi khi mưa gió, chúng tôi phải căng mình chống chọi. Cuộc sống thật sự khó khăn. Giờ đây, khi đứng trước ngôi nhà mới, tôi cảm thấy như mình đang mơ vậy”.

Gia đình anh Quang Văn Hòa ở bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên bị thiệt hại nặng về tài sản do mưa lũ đầu tháng 9-2024, khiến cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật. Để giúp gia đình anh sớm ổn định cuộc sống, từ nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ 50 triệu đồng và ngày công lao động giúp gia đình anh xây nhà mới. Chỉ trong một thời gian ngắn, ngôi nhà mới kiên cố đã được hoàn thành. Gia đình anh Hòa là một trong số 71 hộ gia đình tại xã Mường Pồn bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét lịch sử vừa qua được Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí làm nhà để ổn định cuộc sống lâu dài. Những hoạt động nêu trên đã góp phần thực hiện tốt Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau” và Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Văn Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Điện Biên cho biết: “Năm 2024, thông qua Bộ CHQS tỉnh Điện Biên, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong toàn quân đã hỗ trợ tỉnh Điện Biên xây dựng 219 “Nhà đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa quân dân” tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình bị mất nhà cửa do mưa lũ gây ra với tổng số tiền hỗ trợ là 15 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 6.500 ngày công lao động giúp các gia đình thi công xây dựng. Những ngôi nhà mới được hoàn thành đều bảo đảm chất lượng, phù hợp với nguyện vọng của gia đình và phong tục, tập quán của địa phương”.

008. Nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa tại chợ Tết công đoàn Điện Biên// Văn Đức Thành// Lao động.- Số 16.- Ngày 18/01/2025 - Tr.4

Ngày 17.1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Điện Biên đã tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng; Chợ Tết Công đoàn” năm 2025.

Chợ Tết Công đoàn năm nay được LĐLĐ tỉnh Điện Biên tổ chức có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Trong đó, 200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được LĐLĐ tỉnh tặng quà; Tổng LĐLĐ Việt Nam trao biểu trưng 2.570 phiếu mua hàng tại Chợ Tết Công đoàn trực tuyến trị giá 1 tỉ 285 triệu đồng.

LĐLĐ tỉnh cũng trao biểu trưng trên 3.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động thuộc các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh; trao 6.000 phiếu mua hàng giảm giá trị giá 600 triệu đồng; 100 phiếu mua hàng 0 đồng trị giá trên 28 triệu đồng; 100 vé xe cho đoàn viên gia đình khó khăn về quê đón Tết.

Phát biểu tại chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng; Chợ Tết Công đoàn” năm 2025, ông Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đánh giá cao các hoạt động mà công đoàn các cấp tổ chức hướng về đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm, đóng góp cả về vật chất, tinh thần của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân dành tặng cho đoàn viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị công đoàn các cấp, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, chung sức, chung lòng cùng nhau vượt qua khó khăn vì mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên ngày càng vững mạnh.

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”, chợ Tết Công đoàn 2025 diễn ra trong 3 ngày, từ 17 - 19.1 tại Sân Hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ (TP Điện Biên Phủ). Trong thời gian này, bên cạnh các hoạt động trao, tặng quà, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động sẽ được tham gia các hoạt động tư vấn pháp luật, khám sức khỏe miễn phí, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; mua sắm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu giảm giá bảo đảm chất lượng tại gần 30 gian hàng.

009. Xuân về trên bản vùng cao/ Cao Mạnh Tường// Quân khu Hai, Xuân Ất Tỵ 2025 - Tr.28

Thực hiện nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, gắn với phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, mới đây cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 (Sư đoàn 355), tổ chức đợt hành quân đến các xã biên giới khó khăn thuộc tỉnh Điện Biên. Bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình của bộ đội đã để lại ấn tượng tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trước thềm xuân mới.

Cùng cán bộ xã Na Ú (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và chỉ huy Trung đoàn 82 đi trên con đường từ trung tâm xã Na Ú vào bản Búng Bửa, xã Na Ú có chiều dài hơn 10km mới được hoàn thành phong quang, sạch sẽ, chúng tôi cảm nhận niềm vui, phấn khởi của bà con nơi đây trước thềm năm mới. Ông Sùng A Di, Chủ tịch UBND xã Na Ú kể: Con đường này bị sạt lở đất, đá; ảnh hưởng của mưa, lũ nền đường xuất hiện nhiều ổ gà, rãnh lòng máng gây rất nhiều khó khăn cho bà con mỗi khi di chuyển, nhất là vào mùa mưa. Được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 về giúp địa

phương tu sửa, mở rộng con đường, khắc phục nền đường bị hư hỏng bà con dân bản nơi đây không còn phải lo lắng nhiều nữa.

Theo ông Sùng A Di, xã Na U có đường biên giới phía Tây giáp nước bạn Lào; toàn xã có 76 hộ nghèo; 58 hộ cận nghèo, đồng bào đều là người dân tộc Mông, đời sống của bà con nơi đây vẫn còn hết sức khó khăn. Được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 về giúp đỡ dân bản nên chúng tôi rất vui và yên tâm.

Rời mảnh đất Na U, chúng tôi đến xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, nơi cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 82 thực hiện nhiều phân việc: Tu sửa đường giao thông nông thôn; nạo vét kênh mương nội đồng; giúp các điểm trường Mầm non củng cố khuôn viên trường học; hỗ trợ, giúp các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tu sửa, xây nhà mới... Tại gia đình ông Lò Văn Bún, bản Tin Tốc 1, xã Mường Pồn chúng tôi bắt gặp không khí lao động hăng say, náo nức của các chiến sĩ trẻ giúp gia đình ông Bún xây dựng căn nhà mới. Quan sát chiến sĩ trẻ tuổi mười tám, đôi mươi, người vận chuyển vật liệu, người tay bay, tay thước, xây tường nhà chẳng khác nào những người thợ lành nghề, khiến ai nấy đều thán phục đôi bàn tay khéo léo của bộ đội. Gia đình ông Lò Văn Tốc là hộ nghèo ở bản Tin Tốc 1, cuối tháng bảy vừa qua, căn nhà nhỏ làm bằng gỗ tạp của gia đình ông không may bị nước lũ cuốn trôi, ông Bún được Bộ Quốc phòng hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà mới. Dịp này, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 hỗ trợ hàng chục ngày công xây dựng, khiến niềm mơ ước có được ngôi nhà kiên cố, vững chắc của gia đình ông sớm trở thành hiện thực.

Gạt vệt giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt, binh nhất Tòng Văn Minh, chiến sĩ Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 82 thổ lộ: Những ngày vừa qua, tôi cùng đồng đội giúp nhiều hộ trong bản trộn bê tông, san đất, gạt nền, công việc tuy vất vả nhưng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được cùng đồng đội đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình giúp bà con nơi đây có được ngôi nhà mới đón Tết”.

Theo chia sẻ của ông Quảng Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Mường Pồn, người dân địa phương phần lớn là đồng bào dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú. Những năm gần đây, đời sống bà con từng bước phát triển, song còn gặp rất nhiều khó khăn do thiên tai, bão lũ gây ra. Thực hiện các hoạt động dân vận trên địa bàn xã Mường Pồn, ngoài việc giúp địa phương khơi thông hệ thống kênh mương, rãnh thoát nước; dọn dẹp vệ sinh, tu sửa đường liên thôn, liên xã, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 còn giúp bà con vận chuyển vật liệu, đồ dùng sinh hoạt gia đình; xây dựng lại nhà mới từ nguồn kinh phí của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kinh phí do Bộ Quốc phòng; Bộ Công an hỗ trợ cho 106 hộ gia đình phải di chuyển đến nơi ở mới.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Lương Thị Thiêm, trú tại bản Huổi Chan 1, xã Mường Pồn cảm kích: “Tôi cũng như bà con ở đây cảm ơn trước tấm lòng của bộ đội Trung đoàn 82 đã không quản mưa, rét, vất vả về địa phương giúp người dân làm đường, vệ sinh thôn, bản, xây nhà mới. Việc làm của các chú bộ đội thật quý hoá, bà con dân bản chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn”.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Chu Trần Nam, Phó Chính uỷ Trung đoàn 82 cho biết: Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp biên giới hướng Tây mùa khô, kết hợp làm công tác dân vận giai đoạn 2 năm 2024, Trung đoàn 82 đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại xã Mường Pồn, xã Na Ú (huyện Điện Biên) và xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé), tỉnh Điện Biên. Đơn vị tiên hành phát quang, nạo vét hơn 29km kênh mương nội đồng; dọn dẹp vệ sinh hơn 23km đường làng ngõ xóm; giúp 26 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo tu sửa, dựng nhà mới; trao 5 suất quà cho gia đình chính sách, mỗi suất 1 triệu đồng... Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ trung đoàn còn tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cho người dân địa phương; tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống ma túy, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước để lại ấn tượng tốt đẹp với cấp uỷ, chính quyền và người dân địa phương.

010. Na Ú khởi sắc/ Thuý Hạnh// An ninh biên giới.- Số 2.- Ngày 12/01/2025 - Tr.16

Nằm dưới chân núi Ca Hâu, xã Na Ú, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên là khu vực giáp biên giới Lào. Na Ú là xã có địa hình hiểm trở, với nhiều thung lũng nhỏ, được bao quanh bởi các dãy núi cao, nên đường đi lại khó khăn. Nhờ ơn Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo đầu tư về hạ tầng cơ sở mà giờ đây, Na Ú đã có hệ thống giao thông tiện lợi, người dân đi lại dễ dàng hơn. Cuộc sống của người dân ở bản làng của xã Na Ú đã dần đổi thay, ngày càng khởi sắc.

Cuộc sống của đồng bào dân tộc Mông nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp trên nương rẫy và chăn nuôi gia súc. Để người dân Na Ú được thuận lợi hơn trong sản xuất nông nghiệp, chính quyền địa phương đã tập trung nguồn lực, đầu tư hệ thống kênh mương, giúp người dân khai hoang ruộng nước. Hàng năm, lực lượng đóng quân trên địa bàn như Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang cũng hỗ trợ người dân tu sửa, xây dựng các công trình thiết yếu, phục vụ sản xuất và đời sống. Những hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực này càng thắt chặt tình đoàn kết quân dân, người dân yên tâm tập trung vào lao động sản xuất. Các vùng nương, đồi, đồng ruộng ở Na Ú mỗi ngày thêm xanh tươi, đem lại no ấm cho cộng đồng.

Mỗi khi mùa xuân tới, đồng bào Mông ở xã Na Ú lại rộn ràng chuẩn bị cùng nhau đón Tết cổ truyền và mở hội mừng xuân. Năm nay, Tết Nguyên đán đúng vào dịp Tết cổ truyền của đồng bào Mông, UBND huyện Điện Biên đã chọn Na Ú làm địa điểm tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Mông huyện Điện Biên lần thứ 5. Hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên quần chúng đến từ 9 xã có đồng bào Mông sinh sống trên địa bàn huyện về tham dự ngày hội này. Mỗi xã tổ chức một gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương. Họ cùng nhau hát và thi đấu các môn thể thao truyền thống và quảng bá các giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc. Người dân khắp nơi nô nức về Na Ú vui hội. Đồng bào dân tộc Mông xã Na Ú tự hào khoe với bạn bè, anh em các dân tộc khác về nét đẹp văn hóa truyền thống, được người dân Na Ú gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Có lẽ, đã khá lâu rồi, bà con Na U mới thấy được một ngày hội tung bùng, náo nhiệt như vậy trên quê hương mình. Cuối năm 2024 vừa qua, già trẻ, trai gái nô nức theo nhau tới hội, để được gặp gỡ, vui chơi và đón xem các chương trình nghệ thuật sôi nổi, đặc sắc. Chương trình văn nghệ đêm hội mùa xuân Ất Ty 2025 thật là đặc biệt, bởi tất cả màu sắc, âm thanh ở đây đều mang sắc thái đặc trưng của cộng đồng dân tộc Mông. Rất nhiệt tình và tự nhiên, các chàng trai, cô gái dân tộc Mông xã Na U và các xã lân cận cùng nhau thi tài và đem đến cho khán giả một đêm hội khó quên.

Anh Vừ A Minh, người biểu diễn kèn Mông ở bản Na U, xã Na U vui vẻ nói: “Đã rất lâu rồi mới có một ngày hội tung bùng như hôm nay. Tôi cảm ơn huyện đã tổ chức để giao lưu văn nghệ và đón Tết cổ truyền dân tộc Mông. Chúng tôi rất phấn khởi khi được đón Tết cổ truyền của dân tộc mình cùng với tất cả mọi người. Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nên xã Na U đã phát triển hơn trước và có cuộc sống mới để mừng xuân”.

Hội xuân trên bản làng Na U được tổ chức trong 2 ngày. Ngay từ ngày đầu tiên, nhân dân và khách du lịch ở khắp nơi đã hào hứng đổ dồn về Na U rất đông. Ngày hôm sau còn tung bùng và náo nhiệt hơn đêm hôm trước. Trên sân khấu dựng ngay tại bãi ruộng của bản Na U, đồng bào Mông của bản trình diễn cho mọi người xem nghi thức Lễ dòng họ vào mùa xuân. Tiếp đó, mọi người cùng xem và cổ vũ các đội chơi, như: giã bánh giầy, kéo co, đẩy gậy và đánh tu lu. Ở góc nhỏ, tập trung khá đông người xem anh Lầu A Và, ở bản Na U chơi nhạc cụ truyền thống. Anh Và tấu lên khúc nhạc du dương từ cây đàn nhị được chế tác từ ống tre. Mọi người đứng vây quanh xem anh biểu diễn với ánh mắt thán phục. Anh Lầu A Và kể: “Tôi được học kéo nhị từ khi 12 tuổi, đến nay đã được 30 năm. Tôi thường được mời kéo nhị vào các ngày lễ, tết, ngày hội xuân. Người Mông có thói quen dậy sớm để nấu nướng và lúc đó, tôi sẽ kéo nhị để giúp cho mọi người được tỉnh táo hơn”.

Ở một góc khác, đồng bào và du khách thích thú khi xem các sản phẩm thủ công truyền thống của dân tộc Mông, do các nghệ nhân tự tay làm. Từ xa xưa, đồng bào dân tộc Mông có nghề dệt vải lanh và nghề rèn nổi tiếng. Vải lanh được phụ nữ dân tộc Mông trồng và dệt. Đây là loại vải được phụ nữ dân tộc Mông sử dụng may trang phục truyền thống từ rất lâu đời. Ngày nay, loại vải này không còn được dùng nhiều, nhưng trong các nghi lễ tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Mông vẫn không thể thiếu loại vải này.

Bên cạnh đó, các nông cụ bằng sắt do người Mông tự rèn, là sản phẩm thủ công nổi tiếng. Vừa qua, nghề rèn của người Mông ở tỉnh Điện Biên đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Những con dao được rèn từ những thợ rèn người Mông vừa sắc lẹm, vừa có độ bền rất cao. Ông Sùng Sính Tủa là một trong những thợ rèn nổi tiếng ở bản Hua Thanh, xã Na U. Tuy tuổi đã cao, nhìn ông vẫn khá vạm vỡ, rắn rỏi, tại ngày hội xuân năm nay, ông nhiệt tình thể hiện tay nghề cho mọi người xem. Ông Tủa tự hào nói: “Tôi bắt đầu làm nghề từ năm 20 tuổi, đến giờ, tôi đã 60 tuổi nhưng vẫn tiếp tục làm nghề để phục vụ bà con”.

Một mùa xuân mới đã về với đồng bào dân tộc Mông ở xã biên giới Na U. Đó là mùa xuân đến từ những bàn tay chăm chỉ lao động, là mùa xuân đến từ những ước mơ đẹp của các em thơ. Những ai đến với Na U mùa xuân này sẽ còn nhớ mãi nét đẹp truyền thống của cộng đồng dân tộc Mông nơi đây. Những điệu múa, lời hát ca ngợi cuộc sống bình yên, tươi đẹp trên mảnh đất Na U là hy vọng của người dân nơi đây về những mùa xuân mới bình yên và no ấm.

011. Đổi thay nơi ngã ba biên giới Sín Thầu/ Quốc Định// Pháp luật Việt Nam.- Số 23 - 29.- Ngày 23 - 29/01/2025 - Tr.27

Ở ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, đồng bào người Hà Nhì, Mông, Khơ Mú... đã, đang góp sức xây dựng vùng đất biên cương Tổ quốc ngày một đổi thay, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, yên bình.

Sín Thầu đã bước sang trang mới

Cách đây khoảng 20 năm, mỗi khi nhắc tới xã Sín Thầu, ai cũng phải lắc đầu ái ngại. Khi đó đường vào Sín Thầu chỉ có cách duy nhất là đi bộ. Nhắc chuyện xưa để thấy giờ đây Sín Thầu đã bước sang trang mới. Từ TP Điện Biên Phủ lên xã Sín Thầu, chặng đường hơn 200km đã trải nhựa phẳng lì, xe chạy bon bon tới tận bản cuối cùng của xã là A Pa Chải, nơi có cột mốc số 0 mà “1 con gà gáy 3 nước cùng nghe tiếng”.

Trường học được xây dựng khang trang, không còn cảnh giáo viên phải dùng bạt che gió, che mưa nữa. Trụ sở UBND xã được xây dựng kiên cố thay thế cho ngôi nhà gỗ ghép khi xưa. Trạm y tế khang trang. Đường dẫn đến các bản đã bê tông hóa.

Cuộc sống người dân nơi đây đang đổi thay từng ngày. Không còn những nỗi lo về cái ăn, cái mặc; thay vào đó là sự sung túc, ấm no. Những con đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp, nối dài đến các bản. Ông Pờ Chinh Phạ, Chủ tịch UBND xã cho biết, Sín Thầu có 250 hộ với trên 1.500 nhân khẩu ở 7 bản như A Pa Chải, Tá Miếu, Tả Kớ Khừ, Tả Ko Ki, Pờ Nhù Khò, Lý Mà Tá... Trong đó 100% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Hà Nhì và một số đồng bào Mông, Khơ Mú... Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với nhiều chính sách thiết thực; đời sống Nhân dân các dân tộc cũng như diện mạo của xã đã có nhiều khởi sắc.

Ông Pờ Chinh Phạ tự hào, Sín Thầu đã thực hiện được 6 không “không có người nghiện ma túy, không chặt phá rừng làm nương, không có người du canh, du cư, không xuất cảnh trái phép, không sinh con thứ ba, không theo tà đạo hay tôn giáo lạ...”.

Niềm tin với Đảng, cùng sự đoàn kết của người dân nơi biên cương Mường Nhé là ngọn lửa dẫn đường cho Sín Thầu vượt qua khó khăn để xây dựng và bảo vệ biên cương vững mạnh. Nhớ lại những ngày gian khó, ông Pờ Chinh Phạ kể rằng, ngày trước Sín Thầu mịt mù rừng núi, đường ra trung tâm chỉ là lối mòn, chỉ có cách vượt đường rừng mà đi. Đa phần người dân khi đó chưa nói được tiếng phổ

thông, Ai đã rời Sín Thầu, không muốn quay lại. Bao năm bà con sống trong cảnh đèn dầu. Nhiều năm về trước bà con còn trồng cả cây thuốc phiện. Đời sống vốn nghèo khó lại bị khói thuốc phiện bủa vây, đầy bao gia đình rơi vào cảnh khổ sở.

Năm 1959, lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) được thành lập. Cùng thời điểm, Chi bộ Trung Thầu, Chi bộ Đảng đầu tiên ở vùng đất ngã ba biên giới cũng được thành lập. Từ đây người dân tiếp cận được với những điều mới mẻ. Những lớp học xóa mù chữ được thành lập. Bộ đội Biên phòng cùng thầy giáo vận động bà con xóa bỏ những hủ tục, phá bỏ cây thuốc phiện, vận động Nhân dân cai nghiện.

Thời gian đó, biết bao cuộc họp bản, họp dân được triển khai nhằm tuyên truyền về tác hại thuốc phiện. “Nhiều cụ già nghiện thuốc phiện rất nặng, cán bộ đến vận động nhiều lần mới dần hiểu ra và tình nguyện ra trung tâm xã cai nghiện. Suốt 20 năm, phải kiên trì lắm mới xóa được cây thuốc phiện. Người nghiện trong bản cũng không còn”, Chủ tịch xã nhớ lại.

Vừa phát triển kinh tế, vẫn giữ bản sắc văn hóa

Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế, bên cạnh tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển sản xuất và đời sống sinh hoạt cho người dân, nhiều năm gần đây xã đã vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng, thế mạnh địa phương như khai hoang ruộng nước, đưa giống lúa mới vào sản xuất. Từ điều kiện đất đai sẵn có, nhiều hộ mạnh dạn phát triển mô hình kinh tế trang trại theo hướng sản xuất hàng hóa, nhờ đó thu nhập ngày càng nâng cao.

Vài năm gần đây, Sín Thầu còn nổi lên là một trong những địa danh du lịch hấp dẫn với điểm nhấn là cột mốc số 0 nơi ngã ba biên giới, phong cảnh thơ mộng, núi non hùng vĩ, văn hóa đặc sắc.

Đến Sín Thầu, một điều dễ nhận thấy là sự hiếu khách của bà con người Hà Nhì. Hầu hết các hộ dân sống ở 7 bản đều là người Hà Nhì (chiếm tới 90% dân cư). Đây cũng là địa phương gìn giữ được nét đẹp văn hóa của người dân bản địa. Vào thăm bất cứ một gia đình Hà Nhì nào, đều được bà con rộng cửa đón khách. Người Hà Nhì sinh ít con, nên có điều kiện chăm sóc tốt cho gia đình, truyền dạy văn hóa truyền thống cho các thế hệ sau.

Tại Sín Thầu, từ trang phục đến những vật dụng sử dụng thường ngày được phụ nữ Hà Nhì tự làm và tự thêu. Ngoài ngày mùa bận rộn, những phụ nữ lại miệt mài bên khung thêu để tạo ra những chiếc túi xách tay, chiếc khăn đội đầu... đậm bản sắc.

Ông Tạ Văn Sơn (Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé) cho biết, tuy còn khó khăn song những đổi thay ở Sín Thầu những năm qua thể hiện sự nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của người dân, đặc biệt là trong việc hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Sín Thầu đã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Cơ sở hạ tầng ngày một khang trang. Đời sống,

thu nhập của Nhân dân trong xã không ngừng cải thiện, nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh...

012. Đặc sắc tết hoa của người Cống và lễ cúng bản của người Si La ở Điện Biên/ Trần Kiên// Thanh tra.- Số Tết Nguyên đán - Tr.68

Người Cống và Si La là hai dân tộc thiểu số sinh sống tại tỉnh Điện Biên, cùng với 19 dân tộc anh em khác, với những nét riêng về ngôn ngữ, phong tục tập quán, văn hóa... đã tạo thành bức tranh đa sắc màu cho nền văn hóa Điện Biên. Cũng ăn Tết như bao dân tộc khác, Tết của đồng bào Cống và Si La thực sự là nét văn hoá đặc sắc và độc đáo.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và người Cống, người Si La nói riêng đã có nhiều khởi sắc, đời sống của đồng bào dần được nâng lên, do đó những nét văn hoá đặc trưng, đặc biệt là nghi lễ, Tết... của mỗi dân tộc cũng được duy trì tổ chức hàng năm.

Tết hoa mào gà của đồng bào Cống

Tại Điện Biên, dân tộc Cống sinh sống chủ yếu ở bản Lả Chà, xã Pa Tàn, huyện Nậm Pồ; bản Nậm Kè, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé; bản Huổi Moi, bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên dọc theo tuyến biên giới Việt - Trung và Việt - Lào với khoảng 200 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu.

Dù là sinh sống ở địa bàn nào thì đồng bào dân tộc Cống đều không chờ đến khi hoa đào, hoa mận nở khắp rừng mà họ chọn thời điểm những bông hoa mào gà khoe sắc rực rỡ nhất, đó chính là lúc đồng bào bắt đầu chuẩn bị tổ chức Tết hoa, một thời khắc chuyển giao quan trọng của dân tộc Cống. Người Cống có nhiều ngày Tết nhưng quan trọng nhất là Tết hoa, vì đây là Tết cổ truyền, nhằm cầu mong cho một năm mới nhiều sức khỏe, mùa màng tốt tươi.

Từ lâu, Tết hoa đã trở thành nét văn hóa truyền thống độc đáo, tiêu biểu không thể thiếu trong đời sống của cộng đồng người Cống. Tết hoa gồm phần lễ và phần hội với ý nghĩa kết thúc một năm cũ đã qua, đón chào một năm mới sắp tới.

Trong phần lễ, người dân trong bản sẽ cúng dâng gạo, bánh chưng, củ quả tại lễ cúng chung của bản để mời thần linh, tổ tiên về nhận lễ, ăn Tết cùng dân bản, đồng thời xin trời đất, tổ tiên, thần linh ban cho mọi người sức khỏe, những điều may mắn, vụ mùa năm tới bội thu... Sau đó, các gia đình mới được cúng gia tiên.

Hoa mào gà là loài hoa linh thiêng không thể thiếu trong lễ cúng với ý nghĩa xua đuổi tà ma, phá hoại mùa màng, đồng thời là cầu nối tâm linh giữa các thành viên trong gia đình với những người đã khuất.

Khi những hồi chuông đồng âm vang khắp bản thì cũng là lúc Tết hoa được chính thức bắt đầu. Sau nghi lễ, bà con dân tộc Cống sẽ cùng nhau liên hoan, hát múa các bài hát, điệu múa truyền thống của dân tộc. Suốt những ngày Tết hoa, bản làng của người Cống luôn rực rỡ sắc đỏ của hoa mào gà; tiếng chiêng hòa cùng tiếng hát rộn vang như đánh thức một vùng núi non trùng điệp.

Tết hoa của dân tộc Công Điện Biên đã được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 29/8/2019. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của dân tộc Công Điện Biên.

Lễ cúng bản của đồng bào Si La

Tỉnh Điện Biên hiện chỉ có duy nhất một bản người Si La cư trú, đó là bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé. Người Si La ở đây có dân số ít (khoảng 50 hộ) nhưng lại có một nền văn hóa khá phong phú và mang tính đặc trưng, nhận diện văn hóa riêng.

Trong lễ tục vòng đời, người Si La có nhiều nghi lễ quan trọng, trong đó lễ cúng bản là nghi lễ tín ngưỡng đã trở thành hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng, mang tính tâm linh và có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, phản ánh khát vọng vươn lên, mong ước một cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người Si La.

Lễ cúng bản được cộng đồng người Si La tổ chức vào tháng Giêng hàng năm trước khi bản làng bắt đầu vào vụ mới, nhằm cầu chúc cho mọi người bước sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, bình yên; có cuộc sống ấm no; mùa màng tươi tốt, bội thu.

Trước khi tiến hành lễ cúng khoảng một tuần, bản làng họp để chọn và ấn định ngày tổ chức; đồng thời bầu ra một người đàn ông lớn tuổi, am hiểu phong tục tập quán, có uy tín trong bản, được mọi người quý mến, kính trọng làm thầy cúng. Vào giờ tốt, ngày đẹp đã định, thầy cúng và người dân sẽ tập trung dựng cổng cấm ở vị trí cửa ngõ con đường vào bản. Theo đó, hai cột đứng là hai cây to, một cây gỗ bắc ngang bên trên sẽ được dựng lên chắc chắn. Bên trên cây gỗ bắc ngang có cắm các hình tượng biểu trưng cho mũi giáo, súng, kiếm... được đan bằng tre hoặc nứa với hình dạng mắt cáo.

Ngoài ra, người dân còn dựng hai bó cây thuộc họ dong riềng ở hai bên cột cổng cấm. Một đoạn dây dài được bện bằng cỏ giang và một đoạn dây được kết nối bằng các vòng tròn nhỏ đan từ tre, lồng vào nhau cũng được quấn lên cổng cấm.

Lễ vật cúng bản được người dân chuẩn bị sẵn, gồm: Một con chó đen, một con gà trắng và một bát gạo. Hoàn tất quá trình dựng cổng cấm, thầy cúng hướng dẫn mọi người thực hiện các nghi thức tượng trưng, nhằm ngăn chặn các tai họa, xui xẻo xâm nhập vào bản làng.

Khi cúng, thầy cúng sẽ đọc lời khấn mời các vị thần núi, rừng, sông, suối... về hưởng lễ vật, sau đó, mọi người mới khấn nguyện, cầu mong các đấng thần linh phù hộ cho dân bản có sức khỏe, bản làng được bình yên, đoàn kết, làm ăn may mắn, nương rẫy cho mùa màng bội thu, ao suối có nhiều cá, chuồng trại có nhiều gia súc, gia cầm. Khi thầy cúng kết thúc thực hành lễ, mọi người sẽ chế biến vật hiến sinh (chó, gà) và tổ chức thụ lễ ngay tại khu vực dựng cổng cấm.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ cúng bản, bản làng đặt trong trạng thái “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Bởi họ quan niệm, nếu ai đó ra khỏi bản sẽ mang đi hết những điều tốt đẹp, may mắn; ngược lại nếu có người lạ vào bản, những điều xấu, không may mắn sẽ theo vào và năm đó người dân trong bản sẽ hay ốm đau, mùa màng thất thu.

013. Biến đảo hoang thành đảo hoa trên vùng đất lịch sử Điện Biên/ Văn Thành Chương/ Lao động.- Số 3.- Ngày 17- 19/01/2025 - Tr.9

Sau cuộc gặp với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tiến sĩ công nghệ sinh học - Trần Lệ đã quyết tâm biến một đảo hoang thành đảo hoa xinh đẹp trên mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ anh hùng.

Gần 20 năm nghiên cứu về hoa anh đào

Mỗi mùa Xuân đến, một hòn đảo xinh đẹp trên lòng hồ Pá Khoang (xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ) lại trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Tại đây đang có hàng nghìn cây hoa anh đào Nhật Bản đang đua nhau khoe sắc và nổi bật giữa núi rừng Tây Bắc.

Khu vực đảo hoa xinh đẹp trên lòng hồ Pá Khoang hiện có hàng nghìn cây hoa anh đào Nhật Bản với nhiều giống hoa khác nhau. Chia sẻ với Báo Lao Động, Tiến sĩ Trần Lệ - chủ đảo hoa anh đào cho biết, vào năm 2006, ông đã mang 10 hạt giống hoa anh đào quý hiếm đầu tiên từ Nhật Bản về Việt Nam.

Sau nhiều nỗ lực chăm sóc, ông đã ươm được 9 cây trong số 10 hạt giống. Trong đó 4 cây được trồng trên hòn đảo hoang bên hồ Pá Khoang. Đến năm 2009, những bông hoa anh đào đầu tiên đã nở rộ, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình biến ước mơ thành hiện thực của ông.

Nói về lý do biến đảo hoang thành đảo hoa, ông Lệ cho biết, vào tháng 4.2004 nhân chuyến thăm Điện Biên kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp về Hà Nội vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt và trăn trở cho mảnh đất Mường Phăng - nơi đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Sau cuộc gặp với Đại tướng, ông Lệ xung phong lên Điện Biên để làm điều gì đó thiết thực. Từ đó, ông đã quyết tâm, nghiên cứu, thử nghiệm thành công và công bố một loại địa lan Mường Phăng và hoa anh đào Mường Phăng.

Sau gần 20 năm, vừa nghiên cứu vừa chăm sóc, lai tạo và nhân giống, giờ đây hàng nghìn cây hoa anh đào trên hòn đảo xinh đẹp đang đua nhau khoe sắc. Mỗi độ Xuân về, đảo hoa lại khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ. Tất cả các giống hoa anh đào được trồng ở đây đều có nguồn gốc từ Nhật Bản, mang theo vẻ đẹp tinh tế và ý nghĩa sâu sắc của đất nước mặt trời mọc.

Biến đảo hoang thành điểm đến thơ mộng

“Ban đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn vì từ trước tới nay rất nhiều người đem hạt anh đào từ Nhật Bản về Việt Nam trồng đều thất bại. Nguyên nhân là do hạt cây hoa anh đào có lớp vỏ rất cứng và dày. Cùng với đó, nếu không có kiến thức nghiên cứu sâu về loài cây này thì khi trồng rất dễ bị thối gốc khiến cây chết” - ông Lệ nói.

Do đó, ông phải tìm giải pháp để hỗ trợ tách lớp vỏ hạt một cách an toàn khi ươm và khi trồng cây giống phải tạo được độ dốc phù hợp để đất không bị úng nước khi rễ cây chưa phát triển đầy đủ.

Cũng theo ông Trần Lệ, vùng đất Mường Phăng - Pá Khoang (trước đây là xã Mường Phăng, huyện Điện Biên) là vùng đất tốt nhất của tỉnh Điện Biên. Nơi này nằm sau lưng dãy Hoàng Liên Sơn, mùa Đông không quá lạnh giá mà cũng không quá ẩm ướt. Chính khí hậu nơi đây đã tạo nên một môi trường sống lý tưởng cho hoa anh đào.

Ngoài ra, ưu điểm lớn nhất của đảo hoa này là vị trí đặc địa, nằm cạnh hồ chứa nước lớn nhất tỉnh Điện Biên. Nhờ độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, khí hậu nơi đây vô cùng đặc biệt. Vào mùa Đông, trời không có sương muối, nhờ nắng ấm ban ngày và hơi nước bốc lên vào ban đêm.

Nhớ lại những năm chưa có đường bê tông để tới đảo hoa, ông Lệ - cho biết, du khách phải ngồi trên ca nô khoảng gần 10 phút trên lòng hồ. Tuy nhiên, nhờ sự đầu tư tuyến đường bê tông, giờ đây việc di chuyển đến đảo đã thuận tiện hơn rất nhiều.

Đảo hoa anh đào có diện tích khoảng hơn 7ha, hiện nay trên đảo có 20 giống hoa anh đào với khoảng 120.000 cây hoa anh đào, phần lớn là giống Edohigan Zakura, tạo nên một nét chấm phá giữa lòng hồ Pá Khoang. Từ nhiều năm nay, cứ vào mùa hoa, đảo hoa lại trở thành địa chỉ được nhiều người tìm đến tận hưởng một cảm giác yên bình, thư thái.

Anh Trần Việt Hùng - người dân TP Điện Biên Phủ, cho biết: “Nhân dân chúng tôi trân trọng cảm ơn ông Trần Lệ - người đã đưa hoa anh đào về Điện Biên. Mong tỉnh nhà sớm có khu vực trồng riêng loài hoa Ban giống như ông Lệ trồng cây hoa anh đào để tỉnh Điện Biên có thêm nhiều điểm tham quan ấn tượng, thu hút đông đảo khách du lịch đến và kéo dài thời gian lưu trú”.

Trước đó vào năm 2018, lần đầu tiên tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ hội hoa anh đào để quảng bá du lịch và giới thiệu văn hóa Nhật Bản, nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Từ đó, hầu hết các năm tại đây đều diễn ra sự kiện văn hóa, du lịch ở quy mô khác nhau mỗi khi đến mùa hoa nở.

Đầu năm 2025, Lễ hội hoa anh đào - Điện Biên Phủ năm 2025 với chủ đề “Bản mừng vào Xuân - Anh đào khoe sắc” diễn ra từ ngày 11 đến 12.1. Theo ông Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ, Lễ hội hoa anh đào - Điện Biên Phủ năm 2025 là hoạt động góp phần tăng cường hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Nhật Bản. Qua lễ hội, hình ảnh mảnh đất Điện Biên anh hùng, giàu bản sắc văn hóa càng được quảng bá rộng rãi. Ngoài ra, thu hút và kêu gọi các nhà đầu tư, du khách Nhật Bản đến với Điện Biên Phủ tìm hiểu khả năng hợp tác đầu tư, thương mại du lịch. Thúc đẩy sự phát triển khu du lịch Pá Khoang - Mường Phăng nhằm đưa đảo hoa trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn thu hút du khách, góp phần làm phong phú thêm nguồn tài nguyên và các sản phẩm du lịch Điện Biên.